

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
และคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗)

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
<b>คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ</b>		
<p>(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์และสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้</p> <p>๑. เห็นชอบในเนื้อหาของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. ให้เพิ่มเติมแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในเนื้อหาของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณากำหนด (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความชัดเจนและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง</p> <p style="text-align: center;">และได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณา</p> <p>๑. (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">๑) เห็นชอบกับ (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ของคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ต่อไป</p> <p style="padding-left: 40px;">๒) เห็นชอบให้ปรับห้วงระยะเวลาของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เป็น ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาปัจจุบัน</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>๒. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทฯ</p>	
<p>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม</p>	<p>คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑</p> <p>โดยเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ (เรื่องการเพิ่มเติมในส่วนของลายพิมพ์นิ้วมือ โครงการนำร่องฯ และอื่นๆ จากการประชุมครั้งนี้ จึงขอเข้าไปปรับแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด พร้อมงบประมาณโครงการต่างๆ บรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป)</p>	
<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด</p>	<p>ได้มีการกำหนดไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนและบูรณาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในโครงการจัดตั้งอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในระดับจังหวัด</p>	
<p>โครงการสำรวจข้อมูลการกระทำผิด ซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาใน คดีอาญา</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีข้อสังเกตถึงเรื่องดังกล่าว ดังนี้</p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำสถิติและตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ และระบุเป้าหมายแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนก่อนนำเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยในเบื้องต้นยังไม่เห็นควรจัดตั้ง (อ้างอิงตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบในประเด็นอภิปรายข้อที่ ๓)</p> <p>๒. การกิจการจัดทำสถิติข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีการนำโครงการสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบ โดยที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ควรมีการตรวจสอบ criminal record เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของตัวเอง ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ควรมี consortium เพื่อจัดทำ National center for criminal record ร่วมกัน</p> <p>๒. ในการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำที่เกิดขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดว่าสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำนั้น เกิดจากปัจจัยใด หรือปัจจัยใดมีความสัมพันธ์หรือส่งเสริมให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำต่อไป</p> <p>๓. แนวคิดสำหรับการทำโครงการนี้ เพื่อต้องการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น ในระยะแรกจึงเป็นการสำรวจว่าปัจจุบันมีการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างไร หน่วยงานใดบ้างที่จัดเก็บ ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมอาจต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายหรือนำไปต่อยอดเป็นโครงการวิจัยในระยะที่สองต่อไป</p>	
<p>การกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>ได้ประสานสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป</p>	
<p>การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ</p>	<p>ได้มีการนำไปบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</p>	
<b>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ</b>		
<p>แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนเป้าหมาย ทิศทาง</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>ยุทธศาสตร์และสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้</p> <p>๑. เห็นชอบในเนื้อหาของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒. ให้เพิ่มเติมแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในเนื้อหาของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณากำหนด (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง</p> <p style="padding-left: 40px;">และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณา</p> <p>๑. (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">๑) เห็นชอบกับ (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) ตัวชี้วัดตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ต่อไป</p> <p style="padding-left: 40px;">๒) เห็นชอบให้ปรับห้วงระยะเวลาของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เป็น ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาปัจจุบัน</p> <p>๒. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทฯ</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
<b>คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม</b>		
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๑	อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องตาม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และนำข้อเสนอจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของลายพิมพ์นิ้วมือ โครงการนำร่องฯ และอื่นๆ พร้อมทั้งปรับแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด พร้อมงบประมาณโครงการต่างๆ บรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป	
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อวางกรอบแนวทางการเข้าศึกษาดูงานระบบงานของหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรม	
แนวทางการบูรณาการข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗	
<b>คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม</b>		
กรอบแนวทางการดำเนินงานและแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม</li> <li>- ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บทวิจัยเบื้องต้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ</li> <li>- เพิ่มเติมประเด็นการติดตามประเมินผลการวิจัย โดยเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะ “มุ่งเป้า” เช่น การวิจัยเพื่อลดปริมาณคดีชั้นสู่ศาล หรือการเร่งรัดการดำเนินคดี ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ในร่างแผนแม่บทวิจัยฯ</li> </ul>	
ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐	จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในหลักการการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาอาเซียน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามข้อสังเกตของอนุกรรมการก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น และได้มีการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗</p>	
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ได้ดำเนินการแบ่งประเภท หมวดหมู่งานวิจัยให้ชัดเจน โดยรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมจัดทำคำสำคัญ (key word) สำหรับใช้ในการสืบค้น และดำเนินการเผยแพร่โดยนำเสนอบทคัดย่อ (abstract) ของงานวิจัย โดยได้รับการจัดสรรเงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป	
โครงการสำรวจและรวบรวมผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพร้อมเผยแพร่ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์	มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสำรวจระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมและหาแนวทางในการประสานงานในการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกันต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและรวบรวม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง TOR ก่อนดำเนินการจัดจ้างต่อไป	
<b>คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>		
แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้และแผนดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เข้าหารือกับประธานคณะอนุกรรมการฯ (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า แนวทางการดำเนินงานของ	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
เกี่ยวข้อง	<p>คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมตรวจสอบต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายความรวดเร็วในการดำเนินคดีความมั่นคง และการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมการดำเนินงานกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้วางแผนจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนงานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ยุติธรรมจังหวัดยะลา และยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส รวมทั้ง ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือในประเด็นสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นในพื้นที่, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับทราบปัญหา อันจะเป็นการตอบสนองต่อแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป</p>	
<b>คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกและการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง</b>		
ระบบยุติธรรมทางเลือกและ มาตรการลงโทษระดับกลาง	<p>จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเวียนอนุกรรมการเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลาง เพื่อขอรับทราบประเด็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาเพื่อผลักดันต่อไป ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ มีเพียงกรมราชทัณฑ์ที่ได้ประสานข้อมูลกลับมา</p>	
การจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากร	<p>อยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอชื่อทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางในการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นระบบและไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้มีประวัติในการ</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	ประกอบอาชีพ แล้วนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกและการใช้มาตรการ ลงโทษระดับกลางจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อ หรือไม่อย่างไร	
ร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบ ยุติธรรมทางเลือกและมาตรการ ลงโทษระดับกลาง	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบยุติธรรม ทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลางให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการของ “ร่างแผนการดำเนินการใช้ระบบยุติธรรม ทางเลือกและมาตรการลงโทษระดับกลาง” ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงร่าง แผนการดำเนินการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานขอข้อมูลอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเร่งรัดมาตรการการจำคุกไว้ในสถานที่อื่น ให้เกิดความก้าวหน้าโดยอาจจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทาง ออกก่อนเสนอที่ประชุมรับทราบต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายเลขานุการฯ	
<b>คณะกรรมการพัฒนาระบบการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ</b>		
ทิศทางการพัฒนาระบบการ ยุติธรรมทางแพ่ง	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.๑ การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาท ๑.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาคดี ๑.๓ การปรับปรุงกระบวนการบังคับคดี ๑.๔ การปรับปรุงกระบวนการบังคับชำระหนี้ โดยได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗	
- การผลักดันแนวทางการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและ พาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ๑. การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาท	- ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานเรื่องแผนการดำเนินงานของสถาบัน อนุญาโตตุลาการในการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๒/๒๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลแผนการดำเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการนั้น ทั้งนี้ สถาบัน	



กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
<p>ทางแพ่ง</p> <p>๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <p>๓. การพัฒนากระบวนการบังคับคดี ตามรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมาย (ROSC)</p> <p>๔. การปรับปรุงพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓</p>	<p>อนุญาโตตุลาการได้มีการจัดส่งข้อมูลมาให้ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา ระบบโนตารีปับลิกจากสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗</p> <p>- ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอข้อมูล เกี่ยวกับแผนและแนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทำระบบ E-Court มาเสนอที่ประชุม เพื่อ พิจารณาแนวทางในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๙๐๒/๘๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลการจัดทำระบบ E-Court ของสำนักงานศาลยุติธรรม นั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการจัดส่งข้อมูลให้ทางฝ่ายเลขานุการเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว</p>	
<p><b>คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม</b></p>		
<p>การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการ ดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม และรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและ แผนกคดีในศาลยุติธรรม</p>	<p>จากการที่ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการ จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนงานในการเตรียมความพร้อม และรองรับ การจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น จำนวน บุคลากรของแต่ละสำนักงาน หรือจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละ สำนักงาน ซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันระหว่างสำนักงานจัดตั้งใหม่ โดยไม่มีสำนักงานอื่นใกล้เคียงกับสำนักงานจัดตั้งใหม่ที่มีสำนักงานอื่น ใกล้เคียง โดยให้แต่ละกรมจัดทำข้อมูลงบประมาณในแต่ละปีให้มีความชัดเจนก่อนส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ต.อ.หญิง บุญเรียบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๘๔ ๗๘๑๘) ด้วยแล้ว</p> <p>๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลของศาลที่มีการจัดตั้ง และเปิดทำการก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกครั้ง เพื่อนำข้อมูลมา</p>	

กรอบแนวทางการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
	<p>ประกอบการพิจารณาว่ายังมีพื้นที่ใดที่ไม่มีสำนักงาน/เรือนจำรองรับ การเปิดทำการของศาล รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ ๑ เพื่อจัดทำแผนในภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้ คำนึงถึงข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ด้วย</p> <p>ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และใช้เป็นข้อมูล ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗</p>	

รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน

ลงชื่อ..... 

(นายสายชล ยังรอด)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ